

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๒๖.๑/ว ๒๕๓๑



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง สรุปลผลการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างอิง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๒๖.๑/ว ๕๑๙๖ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปลผลการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ขอให้ทุกจังหวัดแจ้งเชิญคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดเข้าร่วม ประชุมทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กับคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ นั้น

กระทรวงมหาดไทย ขอจัดส่งสรุปลผลการประชุมฯ มาเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฏา บุญราช)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

โทร. ๐ - ๒๒๒๕ - ๕๕๒๑ สือสาร มท. ๕๐๑๕๑-๒

สรุปผลการประชุมทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันระหว่างคณะกรรมการการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ ทั่วประเทศ กับคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ ประจำจังหวัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	การสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙	หมายเหตุ
๑.	<p>สำนักงงาน ก.พ. แจ้งความคืบหน้าในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙</p> <p>๑) สำนักงงาน ก.พ. ได้นำประมวลจริยธรรมของข้าราชการประเภทอื่นๆ เช่น ทหาร ตำรวจ อัยการ ครู ฯลฯ ลงในเว็บไซต์ของสำนักงงาน ก.พ. เรียบร้อยแล้ว</p> <p>๒) ตามที่จังหวัดขอให้สำนักงงาน ก.พ. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณและจังหวัดร่วมกันทั่วประเทศ นั้น สำนักงงาน ก.พ. อยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะจัดเฉพาะส่วนกลาง หรือส่วนกลางร่วมกับส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าประมาณไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จะเริ่มดำเนินการจัดประชุมฯ ต่อไป ทั้งนี้ สำนักงงาน ก.พ. เป็นส่วนราชการที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมหลักสูตร “สำนักข้าราชการไทย ไม่มีโกง” สำหรับข้าราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค สำหรับผู้ที่เข้าสู่ตำแหน่งนักบริหารระดับกลาง ใช้เวลา ๒ วัน</p> <p>๓) ตามที่จังหวัดขอให้สำนักงงาน ก.พ. จัดทำบัตรประจำตัวของคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ สำนักงงาน ก.พ. ได้หารือไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีว่าดำเนินการอย่างไร และใครเป็นผู้ลงนาม มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวให้คณะกรรมการฯ ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้ออกสรุป และอยู่ระหว่างการดำเนินการ หากผลออกมาประการใดแล้ว สำนักงงาน ก.พ. จะแจ้งให้ทราบต่อไป ประกอบกับการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดขณะนี้ยังมีการเสนอให้ตั้งอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงงาน ก.พ. มีความคิดที่จะกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการในทั้งเวลาเดียวกัน เพื่อจะได้มีการประชุมชี้แจงร่วมกันในคราวเดียวกันได้ ซึ่งการแต่งตั้งพร้อมกันนี้ สำนักงงาน ก.พ. จะต้องไปตรวจสอบข้อกฎหมายว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไร และจะแจ้งให้ทราบต่อไป</p>	
๒.	<p>การสนับสนุนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙</p> <p>๑) ได้มอบหมายให้ ศบ.ท.ม.ท. ประสานข้อมูลจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดี เพื่อเป็นกรณีศึกษา (Best Practice) ส่งให้กองสารนิเทศ สำนักงงาน ก.พ. และทุกจังหวัด เพื่อเผยแพร่และสร้างเครือข่ายต่อไป ซึ่ง ศบ.ท.ม.ท. ได้ประสานข้อมูลของ ๒ จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา</p> <p>๒) แจ้งให้ทุกจังหวัดเชิญคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด เข้าชี้แจงแนวทางส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเป็นประจำทุกเดือน และเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๙ นอกจากไปประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแล้ว ขอให้ไปชี้แจงที่ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมข้าราชการพลเรือนให้กับส่วนราชการต่างๆ ณ ที่หน่วยงานของส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย</p>	

ลำดับที่	การสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด	หมายเหตุ
๓.	<p data-bbox="231 56 279 1874">การดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด (Best Practice)</p> <p data-bbox="279 56 311 1874">๑. จังหวัดนครศรีธรรมราช :</p> <p data-bbox="311 56 518 1874">๑) แนวคิดการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยกำหนด วิสัยทัศน์ การปฏิบัติงาน “เมืองธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ชั่วราชการ ทำ พูด คิด แต่สิ่งดี มีจริยธรรม” และกำหนดกลยุทธ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” กำหนดโครงสร้างกิจกรรม สนับสนุนคัดเลือกและยกย่องคนดี มีกอบรมส่งเสริมจริยธรรม และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ อำนาจความสะดวก ทำให้ประชาชนที่มารับบริการชื่นใจ / พึงพอใจ</p> <p data-bbox="518 56 566 1874">๒) กิจกรรมที่ได้ดำเนินการแล้ว และจะดำเนินการในปี ๒๕๖๐</p> <ul data-bbox="566 56 933 1874" style="list-style-type: none">- การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดทุก ๆ ๒ เดือน และประชุมร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงาน ปัตติการะทรวงมหาดไทยทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ทุก ๆ ๓ เดือน- การจัดทำจุดสัการคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด เพื่อแจกจ่ายในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนทุก ๆ เดือน- การจัดทำเอกสารประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อแจกจ่ายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง- การจัดทำโปสเตอร์ คุณธรรม จริยธรรม ที่ข้าราชการและนักการเมือง ที่พึงประสงค์ ๙ ประการ- โครงการมีกอบรมข้าราชการบริสุทใหม่ประจำปี ๒๕๖๐ โดยขอสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน ปปช.- การคัดเลือกหน่วยงานช่วยเหลือ (ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน) คัดเลือกจากปี ๒๕๕๙- ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี- คัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้างที่มีคุณธรรม จริยธรรมประจำปี และคัดเลือกข้าราชการ/ลูกจ้าง คนดี ศรีเมืองนคร (เชิดชูศักดิ์ศรี) ข้าราชการ/ลูกจ้าง ที่ช่วยเหลืองานสังคม/ชุมชน และหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ ตลอดจนช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุ ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นต้น- โครงการคณะกรรมการจริยธรรมสั่งจรรยาเพื่อเผยแพร่กิจกรรมของคณะกรรมการจริยธรรม และประมวลจริยธรรม เพื่อคัดเลือกเครือข่ายคณะกรรมการจริยธรรมและจัดนิทรรศการ ฯลฯ- โครงการรับบริจาคหนังสือคุณธรรมเพื่อรวบรวมแจกจ่ายแก่ห้องสมุดโรงเรียนผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๒- สนับสนุนให้มีกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน- การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรมประจำปี (ระดับหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดที่เกษียณอายุราชการ)- ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่อกับบาตรหน้าวัดพระบรมธาตุราชวรวิหาร ในวันอาทิตย์เดือนละครั้ง โดยส่วนราชการจะรวมกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละครั้ง	

ลำดับที่	การสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด	หมายเหตุ
	<p>- เข้าร่วมโครงการของคณะกรรมการร่วมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>- การจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการร่วมต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครราชสีมาในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ (การลงนามในสัตยาบันต่อต้านการทุจริต การมอบเกียรติบัตรแก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาประจำปี ๒๕๕๙ การรับบริจาคหนังสือที่มีคุณค่าทางคุณธรรม จริยธรรม เพื่อมอบแก่ห้องสมุดโรงเรียนและวัดในถิ่นทุรกันดาร ร่วมพิธีพร้อมส่วนกลางในวันต่อต้านการทุจริตแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสื่อและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม</p> <p>๒. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดแนวทางโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๖ ของประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและมติที่ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ รวม ๑๑ ข้อ ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none">๑) ยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง๒) มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติราชการ๓) แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่๔) ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มีขอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม๕) ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย๖) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการที่ไม่เลือกปฏิบัติ๗) ปฏิบัติตามกฎหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของทางราชการ๘) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน๙) ยึดมั่นในการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๑๐) เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนรักษาสื่อเสียงภาพลักษณ์ของราชการ๑๑) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการทำงาน/การดำรงชีวิต <p>และดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ด้านจริยธรรมข้าราชการพลเรือน- การดำเนินการด้านส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

ลำดับที่	<p style="text-align: center;">การสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการ “หนึ่งหน่วยงาน หนึ่งกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม” - โครงการ “เสริมสร้างความรู้ด้านการต่อต้านทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน” - โครงการ : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน - โครงการ : รมรงค์ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐภายใต้ “อยุธยาใสสะอาด” โดยในวันเสาร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ร้อยโท ธวัช พันตรา) ได้ร่วมลงนามในสัตยาบันดังกล่าว และสวมใส่เสื้อสีขาวติดเข็มกลัดธงชาติไทย ทุกวันพุธที่แสดงถึงการรวมพลังเป็นหนึ่งในเดียวมีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 	หมายเหตุ
๓.	<p>ข้อเสนอของคณะกรรมการจริยธรรมผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายประภาศ บุญยยืนดี)</p> <p>ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดเสวนาเรื่องจริยธรรมในการดำเนินงานและการประพฤติตนของกรรมการและผู้บริหาร และได้เชิญ คุณบัณฑิต ผู้อำนวยการสถาบันกรรมการบริษัทไทย IOD เข้าร่วมเสวนาด้วย โดยคุณบัณฑิตฯ ได้นำผลจากการเสวนาสรุปลงในหนังสือและสื่อต่าง ๆ เช่น สำนักวิจัยสยามเมทาคอนโคโนเลียเตอร์เน็ตโพลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เพื่อสำรวจความเห็นของประชาชน เรื่องจรรยาบรรณ ผลออกมาปรากฏว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรม จึงเสนอให้มีการเพิ่มเรื่องจริยธรรมในหลักสูตรการเรียนของนักเรียนมากขึ้น และในขณะเดียวกัน สังคมน่าจะให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากขึ้น</p> <p>จึงเสนอว่าในขณะนี้สังคมประเทศไทยเรากำลังตื่นตัวเรื่องนี้อยู่มากแล้ว จึงขอความกรุณาคณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด ว่าประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมของส่วนต่าง ๆ ไม่ได้มีความชัดเจน เรื่องจริยธรรมไม่สามารถที่จะทำเฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งได้ จะต้องทำพร้อมกันไปทั้งประเทศ จึงจะทำให้ประเทศเราเดินหน้าปฏิรูปไปพร้อมกันได้ โดยเฉพาะเรื่องของจริยธรรม คอร์รัปชัน เรื่องการทะเลาะกันราชการอย่างเดียวกันได้ ต้องรวมกันทั้งจังหวัดจะประสบความสำเร็จ จึงขอความกรุณาว่าในแต่ละจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นมาเสนอผลงาน ดังนั้น เมื่อได้นำไปใช้และปฏิบัติ ขอให้ประมวลผลงานในแต่ละเดือน ส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรจะเป็นท้องถิ่น โรงเรียน หน่วยงาน ท้องถิ่น ศาลาอุตสาหกรรม เพื่อเป็นการกระตุ้นทางอ้อม ให้ทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินการในเรื่องนี้ไปพร้อมเพรียงกัน</p>	